

ที่ ศธ ๐๔๓๐๕/

๑๑๓๒



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
ถนนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๓๐%)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ รายการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๓๐%) โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณบางรายการเกินจำนวนนักเรียนจริง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการปรับเพิ่ม - ลดงบประมาณ โดยปรับลดจากรายการที่มีงบประมาณคงเหลืออยู่

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรได้รับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทำการทักลบบายการดังกล่าวในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ต่อไป โดยโรงเรียนไม่ต้องส่งเงินคืนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไม่มีข้อมูลโรงเรียน ให้โรงเรียนส่งเงินอุดหนุนคืนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อจะดำเนินการรวบรวมส่งเงินงบประมาณกลับคืนส่วนกลาง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดบัญชีจัดสรรได้จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.bobb.go.th ขอให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณดำเนินการบริหารงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคิน ลาดตกจิรานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

โทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๑๑๓๓๐

โทรสาร ๐๔๒ ๕๑๓๙๔๐